

ถนน ๗ ซ้ำโคตร

เรียน คุณอรรถ อรรถ

เห็นข่าวถนนพระราม ๒ ที่เรียกว่าถนน ๗ ซ้ำโคตร คุณอรรถเคยไปใช้บริการบ้างหรือเปล่าครับ ถนนเส้นนี้สร้าง-ซ่อม-ทำเพิ่ม ตั้งแต่ลูกสาวผมเรียนธรรมศาสตร์ ลูกสาวกลับบ้านทุกวัน หัวแดงเป็นฝรั่งมาเลย มาวันนี้ลูกสาวผมมีครอบครัวมีลูก ๔ คน คนโตจบมหาวิทยาลัย เป็นเภสัชกร ทำงานมาได้ ๔-๕ ปีแล้ว คุณอรรถคิดว่าถนนเส้นนี้สร้าง-ซ่อม-ทำเพิ่มมากี่ปีแล้วครับ

เมื่อคนที่ไม่เคยผ่านย่านนี้จะมองไม่ออกว่า ถนน ๗ ซ้ำโคตรเป็นอย่างไร ก็เป็นตามที่ผมยกตัวอย่างมานั่นล่ะครับ

แต่ไม่ใช่ถนนพระราม ๒ ที่เดียวนะครับ ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนที่โครงการบ้านจัดสรรโฆษณาว่า ๕ นาทีถึงสาทร คุณอรรถรู้ไหมว่าถนน ๗ ซ้ำโคตรเหมือนกัน ไม่อยากจะทำแล้วว่า สร้าง-ซ่อม-ทำเพิ่ม ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะวันนี้ยังเป็นแบบเดิม

ก็อยากฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรมทางหลวง การไฟฟ้า การประปา กทม. ไปถึงกระทรวงคมนาคม รัฐบาล ช่วยดูแลเอาใจใส่หน่อย มันหมดยุคมาบอกว่าให้ประชาชนทนๆ ไปแล้วครับ.

นับถือ

คนพระราม ๓

เห็นภาพครับ สร้างชาตินี้ได้ใช้ชาติหน้าจริงๆ เท่าที่ใช้บริการถนนพระราม ๒ นานๆ ครั้ง จำได้ว่าทุกครั้งมีการก่อสร้าง ในช่วงใดก็ช่วงหนึ่งแต่ต้องมีการก่อสร้าง อาจถึงเวลาต้องทำถนนเพิ่มแล้วกระมังครับ

สำหรับถนนกัลปพฤกษ์ บอกตรงๆ ผมตกใจมาก เคยมีแฟนคอลัมน์ท่านหนึ่งเขียนมาเล่าปัญหา เมื่อสัก ๒ ปีก่อน ทางผู้รับผิดชอบทำหนังสือชี้แจงมาว่าทำประชาพิจารณ์อยู่ งง! มากครับ วันนี้ยังไม่เสร็จอีกหรือ ถนนเส้นนี้ยาวแค่ ๗.๗ กิโลเมตรเท่านั้นเอง ยังซ่อมไม่เสร็จไม่สิ้นกันอีกหรือ มันก็ปีมาแล้ว พุดไม่ออกจริงๆ.

คนดีชอบแก้ไข-คนประเภทใดชอบแก้ตัว

เรียน คุณอรรถ อรรถ ที่นับถือ

ถ้าคุณถามคนอเมริกันว่าอาชีพอะไรที่โกหกเก่งที่สุด คำตอบที่ได้รับก็คือ “เซลส์แมนขายรถมือสอง” แต่วันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ เพราะประมุขของมะกันยังชอบพูดอะไรไม่ถูกต้อง เชื่อ



ถือไม่ได้ ล่าสุดก็อ้างว่าสถิติมาตรฐานในลอนดอนสูงกว่าเมืองมะกัน ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงแล้วเมืองมะกันมีสถิติมาตรฐานสูงลิ่วเหมือนลอนดอนหลายเท่าตัว คำถามเดียวกันถ้านำมาถามคนไทยก็อาจจะได้รับคำตอบว่า “เซลส์แมนขายของออนไลน์ หรือชวนให้ลงทุน”

แต่วันนี้สังคมไทยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกัน เพราะนักการเมืองฟิสิกส์ประเภทนี้เจาะปากรับทุกเรื่องที่เขาชวนร้องขอ (ก่อนเลือกตั้ง) แต่หลังเลือกตั้งแล้วอีกเรื่องหนึ่ง นักการเมืองจะพูดอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องยึดหลักการอะไร เช่น กรณีเรียกร้องเก้าอี้รัฐมนตรีของบรรดา ส.ส.ที่อ้างสารพัด เอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่น เมื่อรู้ตัวว่าผิดก็แก้ตัวปากเป็นวง สารพัดเหตุผลที่นำมาอ้าง แต่เชื่อถือไม่ได้ทั้งสิ้น กรณีเครื่องบินตกใส่หัวนักเรียนคอนแวนต์ก็ชัด เพราะดูเหมือนว่าผู้ที่มีอำนาจที่อนุญาตให้ต่อเติมแก้ไขอาคารนั้น จะบิดความรับผิดชอบให้วิศวะโยธาที่ควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งวิศวะโยธาก็คงโยนให้เป็นความรับผิดชอบของ

คนงานควบคุมเครน ซึ่งก็จะแก้ตัวว่าเป็นความบกพร่องของเครน ดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่าคนประเภทใดชอบแก้ตัว หนึ่งในหญิงจากสามแพศยานี้แก้ตัวแบบ “ไปไหนมาสามวาสองคอก” กล้าทำแต่ไม่กล้ารับ เพราะยังมี ม.๑๑๒ สามแพศยาเมื่อครั้งยังไม่ได้เข้าสภาก็แสดงเจตจำนงให้มีการยกเลิกมาตรา ๑๑๒ มาโดยตลอด เมื่อได้เป็นสมาชิกสภา ก็กระดืบโดยการลบล้างสถาบันกษัตริย์ แต่เมื่อมาตรา ๑๑๒ ยังมีผลบังคับใช้ ทำให้สามแพศยาต้องดำนน้ำ เลี้ยงบาสี เพื่อไม่ต้องให้ติดคุก ก็ในเมื่อหมั้นประมาทเพื่อนฝูงยังต้องติดคุก ทำให้กล้าทำแต่ไม่กล้ารับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรรมใดใครก่อกรรมนั้นต้องรับ อำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง ยศถาบรรดาศักดิ์ มิได้ก็มีเสื่อม ตายแล้วเอาไปไม่ได้ แต่กรรมมีผลอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะทำกรรมหรือไม่ว่านิ่งเกียติยศที่ได้จากการยกย่องของมนุษย์นั้นเชื่อว่า จะสมควรเสมอ



เพราะตำแหน่งลูกดีเด่น พ่อแม่ดีเด่น ศิลปินแห่งชาตินั้น แต่งตั้งขึ้นโดยไร้เกณฑ์ที่เหมาะสม เช่นถ้าอำนาจรัฐนิยมสีแดงก็ จะแต่งตั้งให้วีแดงเป็นศิลปินแห่งชาติ ซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กับเกียรติยศที่ได้รับ นักการเมืองหลายคนที่ต้องได้รับโทษทัณฑ์ หรือหนัดดี เมื่อตายไปก็อาจจะได้รับการยกย่องเพราะคนไทยถือ คติไม่กล่าวโทษคนตาย แต่เชื่อว่ากรรมที่โกงชาติบ้านเมืองจะถูก ลบล้าง ภพหน้าจะเป็นเช่นไรไม่มีใครรู้ มีแต่คนก่อกรรมนั้นที่จะ ทราบดี.

แมวเทา

แหม...แต่ผมว่านักการเมืองเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับ
ฮ่าๆๆๆ

อยากให้นักการเมืองใช้เวลาว่างอ่าน ธรรมกับการเมือง ของ ท่านพุทธทาส หรือไม่ก็ความคิดทางการเมือง ประชาธิปไตย ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) จะได้ว่าตัวเอง เป็นนักการเมืองแบบไทย.

‘นิว’ กะ ‘ช่อ’

*ใครก็รู้ “หมู่หรือจ๋า” มาจาก “สี”
เครื่องแบบมีบอก “เหล่า-ยศ” ปรากฏสวย
เช่น “พีจ๋า-สีกาก็” ที่เขียนมวย
ดีเด่นด้วยดั่งทะเล “จ๋าดี” ไง!
*คำว่า “จ๋า” นำเห็นชัดเรียก “สัตว์” บ้าง
“จ๋าไหลงข้าง” ช่างนำหวัน “ตกมัน” ใหญ่!!
“จ๋าฝูง” สิงโต-โค-กระทิง-ลิง-เสือโพร
“เสียเปรมชัย” ไปชมป่า(ไม้) “ล่าเสือดำ”!?
*ยินผู้ใหญ่ไทยน่ารักักเด็กชาย
“หนูเมื่อไหร่เป็นหนุ่มละ”...ฮ่า! ชำช้า
เห็นเป็นมา “จ่านิว” นี้ประจำ
อยากเรียกคำ “หมวด” แค่นี้...“เสรี” ประชด!
*จาก “เด็กดอง” มองปริาคมาด “สาวใหญ่”!?
“จ๋าฝูง” ไต่ดักตบ “Eช...” ล่อเจี๊วหมวด!!!
บ้างยูแยงบ้างแยงห้ามลามเลี้ยวลด
“หัวร้อน” กันจน “มันหยด” อภัยศ...เมือง?
เปลื้องอนาคต...ฮิ

นายเชิงชาย